

กองทุนยุติธรรม

►► นอกจากการให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายแล้ว กระทรวงยุติธรรมยังได้จัดตั้ง**กองทุนยุติธรรม** ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิในการดำเนินคดีของชนยากจน ที่ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างทนายความในคดี ค่าประกันตัวเพื่อต่อสู้ในคดีอาญา และค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ยกตัวอย่างกรณี การช่วยเหลือกลุ่มชาวนา ๗๘ ครัวเรือน อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชายข่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้วไม่ได้รับเงินค่าข้าวจำนวนรวมกว่า ๒ ล้านบาท ตามที่ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมดูแลช่วยเหลือ

วันที่ ๗ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกระเชม ก้นทงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือรับฟังปัญหา และให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาของชาวนา ๗๘ ครอบครัว เนื่องจากชาวนานำนาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง เมื่อได้ผลผลิตนำไปขายนายทุนแล้ว ไม่ได้ค่าข้าวต้องเป็นหนี้ ค่าปุ๋ย เป็นหนี้ ธกส. อีกทั้งได้ยืมเงินวัด ๑ แสนบาทเป็นค่าทนายความ เมื่อฟ้องร้องคดีก็แพ้ไม่มีเงินคืนวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลารวม ๑๑ ปี ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา และจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ความยุติธรรมกับชาวนา เมื่อขายข้าวแล้วต้องได้เงิน นายทุนนำข้าวของชาวนาไปขายแล้วต้องจ่ายเงินค่าข้าว ทำให้สังคมเกิดความเป็นธรรม ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาสนับสนุนเงินจากกองทุนยุติธรรมเยียวยาให้กับชาวนา แล้วจะรับโอนสิทธิเรียกร้องกับนายทุนโดยจัดทนายความฟ้องร้องโดยเร็ว

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนายทุนในทาง

ลึก เพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางช่วยเหลือชาวนา

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามประกาศระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้รับการปรับปรุง
- สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ลงพื้นที่ถ่ายทำเรื่องราวย้อนไป ๑๑ ปีที่แล้วชาวนาปลูกและขายข้าวไม่ได้เงิน ต่อสู้เรียกร้อง จนกระทั่งความหวังสุดท้ายอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

- เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้แทนชาวนาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๗ - ๘ คนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอขอบคุณที่กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการเร่งรัดปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรมให้กฎหมายสามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมได้ให้นโยบายการช่วยเหลือชาวนา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

- เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนชาวนาออกรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์

- เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกรายการวิทยุรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ๙๖.๕ FM

ผลการดำเนินงานปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมเพื่อสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมในเรื่องการวางเงินค่าธรรมเนียมศาล การจ้างทนายความเพื่อว่าความในคดี การวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวและการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายให้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเริ่มดำเนินงาน



- กลุ่มชาวบ้าน ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เดินทางเข้าพบ นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เพื่อขอบคุณกระทรวงยุติธรรม ที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีขายข้าวให้นายทุนแล้วไม่ได้รับเงินเป็นเวลารวม ๑๑ ปี

กองทุนยุติธรรมตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน (ณ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ได้รับการยื่นเรื่องขอสนับสนุนทั้งสิ้น ๑,๖๔๙ เรื่อง ได้รับอนุมัติ ๓๒๘ เรื่อง ไม่อนุมัติ ๑๓๖ เรื่อง ยุติเรื่อง ๓๖๓ เรื่อง เป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่าประกันตัว และค่าอื่น ๆ ซึ่งยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ การช่วยเหลือชาวบ้านกรณีราคาข้าวอีก ๕๔๘ ราย เนื่องจากงบประมาณการสนับสนุนไม่เพียงพอ จึงอยู่ระหว่างพิจารณาช่องทางช่วยเหลือด้านอื่น

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา ให้ได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยการ

จัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิชาญา มาตรา ๑๓๔/๑ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการดำเนินการ ๑,๐๔๗ คดี ค่าใช้จ่าย ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดำเนินการไปแล้ว ๘๖๗ คดี เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ■